

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT
BỘ MÔN: LUẬT

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023- 2024

Môn: Lý luận Nhà nước và Pháp luật 1

Mã môn học: TOSL121239

Đề số/Mã đề: 2. Đáp án bao gồm 06 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1	1.1	Nội dung	Điểm
	Ý 1	- Khái niệm Nhà nước: Nhà nước là tổ chức quyền lực công đặc biệt, tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia, ban hành pháp luật và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật.	0,5
	Ý 2	- Đặc trưng (đặc điểm) của Nhà nước: + Nhà nước là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt;	0,25
	Ý 3	+ Nhà nước tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến, huyết thống, nghề nghiệp hoặc giới tính, nó quyết định phạm vi lãnh thổ tác động đến quyền lực nhà nước;	0,25
	Ý 4	+ Nhà nước nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia; Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật;	0,25
	Ý 5	+ Nhà nước quy định và thu các loại thuế ngoài ra còn phát hành tiền.	0,25
	1.2	- Phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác:	0,25

	Ý 1	+ Nhà nước tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến, giới tính, nghề nghiệp...các tổ chức xã hội tập hợp và quản lý con người theo các dấu hiệu giới tính, nghề nghiệp;	
	Ý 2	+ Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, bao trùm toàn bộ lãnh thổ và có tính tối cao; quyền lực của các tổ chức chỉ tác động trong phạm vi nội bộ của mình;	0,25
	Ý 3	+ Nhà nước có một bộ máy đặc biệt, trong đó có các cơ quan cưỡng chế như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù mà tổ chức khác không có;	0,25
	Ý 4	+ Nhà nước là tổ chức đại diện chính thức cho toàn xã hội nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia, các tổ chức không có chủ quyền quốc gia, tồn tại và hoạt động phụ thuộc vào sự cho phép của nhà nước;	0,25
	Ý 5	+ Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý xã hội bằng pháp luật, các tổ chức chỉ được ban hành nội quy, Quy chế;	0,25
	Ý 6	+ Nhà nước quy định và thu các loại thuế, phạt hành tiền; các tổ chức chỉ thu hội phí, lệ phí.	0,25
Điểm câu 1			3 điểm
Câu 2	2.1		
	Ý 1	- Hình thức nhà nước Tư sản: Hình thức chính thể: \ Quân chủ lập hiến: + giải thích	0,25

Ý 2	Cộng hòa dân chủ: (Cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống- giải thích)	0,5
Ý 3	+ Hình thức cấu trúc: Nhà nước đơn nhất- giải thích;	0,25
Ý 4	Nhà nước liên bang- giải thích.	0,25
Ý 5	+ Chế độ chính trị: Phương pháp dân chủ: Chế độ dân chủ tư sản là chế độ chính trị tiên bộ nhất của nhà nước Tư sản: quyền tự do dân chủ của nhân dân; sự tồn tại các đảng phái chính trị; tồn tại hệ thống cơ quan đại diện được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng trước pháp luật, tồn tại pháp chế tư sản;	0,25
Ý 6	Phương pháp phản dân chủ: Phát xít, độc tài, phân biệt chủng tộc, diệt chủng.	0,25
2.2	- Hiện nay trên thế giới vẫn tồn tại hình thức chính thể quân chủ lập hiến ở một số nhà nước Tư sản, vì:	
Ý 1	+ Giai cấp tư sản cho rằng chính thể quân chủ lập hiến do quyền lực của Vua, Hoàng đế, Quốc vương đã bị hạn chế tối đa nên không ảnh hưởng gì tới địa vị thống trị của giai cấp tư sản;	0,25
Ý 2	+ Truyền thống của đất nước đó vẫn coi trọng chế độ quân chủ lập hiến.	0,25

	Ý 3	+ Chế độ quân chủ có thể ngăn chặn sự hình thành các chính phủ cực đoan bằng cách điều chỉnh nhân sự của chính phủ. Nó ngăn chặn kịp thời những khuynh hướng bảo thủ, bè cánh và cực đoan của giới chính khách, và của các phe phái	0,25
	Ý 4	+ Chế độ quân chủ còn có vai trò ổn định đất nước bằng cách chuyển giao quyền lực từ từ.	0,25
	Ý 5	+ Giới hoàng gia vẫn còn uy tín trong lòng người dân	0,25
Điểm câu 2			3
Câu 3	3.1		
	Ý 1	Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền: + Nhà nước pháp quyền phải đề cao chủ quyền nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân.	0,25
	Ý 2	+ Nhà nước pháp quyền phải đề cao Hiến pháp và pháp luật, Hiến pháp và Pháp luật phải chiếm vị trí tối thượng trong đời sống nhà nước và xã hội.	0,25
	Ý 3	+ Nhà nước pháp quyền phải không ngừng tăng cường pháp chế; trong Nhà nước pháp quyền mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức, trong đó có nhà nước đều phải dựa trên cơ sở pháp luật phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật.	0,25
	Ý 4	+ Nhà nước pháp quyền phải có cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước khoa học, hợp pháp và hiệu quả.	0,25
	Ý 5	+ Trong Nhà nước pháp quyền, con người phải là giá trị cao quý nhất, do vậy sự phát triển của con người phải là mục tiêu cao cả nhất, vì thế các giá trị của con người phải được pháp luật thừa nhận và tôn trọng.	0,25

Ý 6	+ Nhà nước pháp quyền phải giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa nhà nước và công dân; Phải dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội; nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết quốc tế.	0,25
3.2		
Ý 1	- Quan điểm, phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa: + Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của đất nước, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và truyền thống dân chủ của đất nước;	0,5
Ý 2	+ Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa phải tuân thủ những nguyên tắc, giá trị có tính phổ biến được thừa nhận chung trong nhà nước pháp quyền: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;	0,25
Ý 3	Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;	0,25
Ý 4	Đề cao tính độc lập của cơ quan tư pháp, nhất là trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân;	0,25
Ý 5	Đề cao tính tối thượng của Hiến pháp, Pháp luật; Tăng cường Pháp chế; Mở rộng và phát huy dân chủ trong toàn xã hội.	0,25
Ý 6	+ Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của nhà nước.	0,5

	Ý 7	+ Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải đảm bảo nguyên tắc Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước.	0,5
Điểm câu 3			4
Tổng điểm			10

-----Hết-----

Ngày 11 tháng 12 năm 2023

Trưởng bộ môn



TS. Trương Thị Tường Vi